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Arent Orri Jónsson Claessen   Guðmundur Ásgeir Guðmundsson 21. maí 2024   
Fundaraðilar mættir: 

Félagsvísindasvið: 
Júlíus Viggó Ólafsson (Vaka) 

Birkir Snær Brynleifsson (Vaka) 

Patryk Lukasz Edel (Röskva) (mætti 18:17) 

Alda María Þórðardóttir (Vaka), varafulltrúi fyrir Ragnheiði Geirsdóttur 

Mathias Bragi Ölvisson (Röskva), varafulltrúi fyrir Kötlu Ólafsdóttur 

 

Heilbrigðisvísindasvið: 
Tinna Eyvindardóttir (Vaka) 

Eiríkur Kúld Viktorsson (Vaka) 

Guðlaug Eva Albertsdóttir (Röskva), varafulltrúi fyrir Kristrúnu Völu Ólafsdóttur 

 

Hugvísindasvið: 

Ísleifur Arnórsson (Röskva) 

Sóley Anna Jónsdóttir (Röskva) 

Anna Sóley Jónsdóttir (Vaka) 

 

Menntavísindasvið: 
Gunnar Ásgrímsson (Vaka) 

Gunnar Freyr Þórarinsson (Vaka) (mætti 18:08), varafulltrúi fyrir Ásthildi Berthu Bjarkadóttur 

 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið: 
Kristín Fríða Sigurborgardóttir (Röskva) 

Jóhann Almar Sigurðsson (Vaka) 

Ester Lind Eddudóttir (Röskva) 

 

Aðrir (án atkvæðisréttar) 
 

 
Fundarmenn fjarverandi og án varafulltrúa: 

Félagsvísindasvið:  

Heilbrigðisvísindasvið: 

Hugvísindasvið: 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið: 

Menntavísindasvið: Magnús Bergmann Jónasson (Röskva) 

 

 

Fundardagskrá 

Stúdentaráðsfundur 21. maí 2024 í stofu O-201 

1. Forseti Stúdentaráðs setur fund 17:00-17:05 

The President of the Student Council convenes the meeting 

Fráfarandi forseti Stúdentaráðs stýrir fundi þar til nýtt Stúdentaráð tekur formlega 

við. 

 



 
1. Fundargerð Stúdentaráðsfundar 5. mars borin upp til samþykktar (atkvæðagreiðsla) 

17:05-17:10 

Vote on minutes from the Student Council meeting on March 8th. 

 

2. Drög að ársreikningi Stúdentaráðs 2023-2024 kynnt 17:10-17:25 

Annual financial statement of the Student Council 2023-2024 

1. Drög að ársreikningi Stúdentaráðs 2023-2024 verða kynnt og fer framkvæmdastjóri 

yfir fjárhagsstöðu ráðsins. Reikningsár Stúdentaráðs miðast við 1. júní og því 

verður ársreikningurinn ekki tilbúinn í endanlegri mynd fyrr en eftir það.  

2. Ársreikningurinn kemur í fundargögn föstudaginn 17. maí 

 

4. Ársskýrsla Stúdentaráðs 2023-2024 17:25-17:50 

Annual report of the Student Council 2023-2024 

1. Fráfarandi forseti Stúdentaráðs fer yfir starfsemi Stúdentaráðs síðastliðið starfsár. 

2. Drög að ársskýrslu stúdentaráðs er að finna í fundargögnum 

 

5. Bókfærð mál 

1. Bókfærð mál eru að finna í fundargögnum 

 

 

 

 

 

1. Nýtt Stúdentaráð 2024-2025 tekur við 17:50 

The new Student Council 2023-2024 takes over 

a. Forseti 2024-2025 tekur við fundarstjórn og nýtt Stúdentaráð tekur þar með 

formlega við. Fráfarandi ráð missir tillögu- og atkvæðisrétt sinn. 

2. Fundargerð kjörfundar borin upp til samþykktar (atkvæðagreiðsla) 17:50-17:55 

Vote on minutes from the Election Meeting 

3. Praktísk atriði til nýrra Stúdentaráðsliða 17:55-18:10 

Practical information for new Student Council members 



 
a. Hér verður farið yfir praktísk atriði varðandi stúdentaráðsfundi; fundarboðanir, 

fundarsköp, atkvæðagreiðslur, bókanir, tillögur, upphaf mála og hvernig mál eru 

unnin.  

b. Handbók Stúdentaráðsliða kynnt 

 

4. Fundarhlé 18:10-18:20 

Intermission 

5. Eftirstandandi tilnefningar í nefndir og sviðsráð Stúdentaráðs (atkvæðagreiðsla) 

18:20-18:25 

Remaining nominations for the Student Council’s schools and committees (voting) 

a. Kosið verður í þær stöður sem voru eftir frá kjörfundi, tilnefning fylkinga 

háskólaþings (þrír aðalfulltrúa og þrír varafulltrúar frá Röskvu) og  tilnefning í 

alþjóðanefnd (hvor fylking tilnefnir eitt sæti). 

 

6. Tillaga um að Stúdentaráð beiti sér fyrir því að stúdentakortin verði gerð rafræn 

(atkvæðagreiðsla)  18:25-18:35 

7. Tillaga um stofnun lagaráðs til endurskoðunar á lögum um Stúdentaráð 

(atkvæðagreiðsla) 18:35-18:45 

8. Tillaga um að Stúdentaráð beiti sér fyrir því að Októberfest fái að standa yfir lengur 

(atkvæðagreiðsla)  18:45-18:55 

9. Tillaga um stefnu Stúdentaráðs er varðar rekstur Hámu (atkvæðagreiðsla)  18:55-

19:05 

10. Tillaga um að Stúdentaráð beiti sér fyrir því að upphituðum strætóskýlum verði 

komið upp á háskólasvæðinu (atkvæðagreiðsla) 19:05-19:15 

11. Kjör fulltrúa SHÍ í stjórn Byggingafélag Námsmanna (atkvæðagreiðsla) 19:15-

19:20 

a. Umsóknir verða gerðar aðgengilegar í fundargögnum jafn óðum sem þær berast 



 
12. Önnur mál 19:20-19:35 

Other issues 

a. Tilkynningar og mál á döfinni. 

13. Fundi slitið 19:35 

Meeting concluded 

1. Hluti 

Sigurbjörg 

Rannveig 

Gísli  

Arent  

Gunnar  

Anna Sóley  

Tinna  

Alda  

Viktoría Thea 

Kirstján benóný 

Kristín  

Ísleifur  

Mathias  

Sóley Anna  

Davíð 

Júlíus Viggó  

Júlía Karen 

Guðni 

Daníel Hjörvar 

Arna (mætir 17:19) 

 

Viktor Pétur 

Eiríkur Kúld 

Sæþór 

Kristófer  

Björgvin 

Ármann 

Gestur v. hl. Sæþóri 

Valgerður hagsm. 

Dagmar 

 

 

Fundur settur 17:04 

 

Leggur til að leggja samþykkt fundargerð verði frestað. 



 
 

Fundargerð borin upp til samþykktar 

Einróma samþykkt með 15 atkvæðum. 

 

Gunnar Freyr mætir á teams 18:08  

Jóhann Almar á teams  

Birkir Snær mætir  

 

Tilnefningar aðalfulltrúa 

Kristrún Vala Ólafs  

Ísleifur Arnórsosn 

Katal Ólafs 

 

Magnús Bergmann  

Kristín fríða sigurborgar 

Mathias Bragi ölvisson 

 

 

Alþjóðanefnd  

Jóhann almar Sigurðsson 

Auður aþena einarsdóttir 

 

Atkvæðagreiðsla. 

1. Einróma samþykkt með 15 atkvæðum. 

 

 

Tillaga  

 

Jóhann – tillöguberi flytur tillöguna 

 

Kristín 

Guðlaug  

Ester Ísleifur  

Patryk Edel mætir á teams 18:17  

 

Kristín:  

1. Væri enn þá hægt að nota plastkortin? 

Jóhann:  

ester:  

Guðlaug: App – frekar en wallet? 

Jóhann: opinn fyrir öllu. 

Guðni: er eitthvað búið að heyra í fólkinu sem sá um þetta á sínum tíma? 

Arent: Þetta var svona fyrir nokkrum árum Nova kom. 

Gunnar mætir 18:23 



 
 

Sóley anna kemur með breytingatillögu 

Einróma samþykkt með 17 atkvæðum 

  

Atkvæðagreiðsla 

Einróma samþykkt með 17 atkvæðum. 

 

Tillöguberi, Arent, flytur tillöguna. 

Ármann: Sérðu fyrir þer að setja þau aöll fram í einu eða taka þau öll á einum fundi? 

Arent: Það væri óskandi að taka þau fyrir öll í ienu upp á heildarlöggjöf en það væri alger 

ógerningur. Ef við leggjum okkur í þetta, reglulegir fundir. Vonandi tilbúið fyrir áramót. 

Ármann: fínt að taka þetta í bútum svo s´tudentaráðsliðar geta kynnt sér þetta nógu vel. 

Arent: Klárlega þú átt ekki að þurfa að vera logfræðingur til að ksilja lög Stúdentaráðs. Hver 

sem er ætti að geta að. Svo ég nefni eitt dæmi. Af einhverjum,  

Ármann: ofar þú að koma vel fram við varafulltrúa í ár. 

Mathias: Mun lagaráð vera með einfaldur meirihluti 

 

Gísli: ef það er ágreiningur innan lagaráðs er þetta hopeless. 

Júlíus Viggó: Rétt til setu og atkvæðagreiðslu. Geta þeir þá mætt og breytt atkvæðum í 

pottum?  

Arent: Mjög mikilvægt að stúdentaráðsliðar séu virk í þessu. 

Júlíus: Er ekki praktískara að störf lagaráðs  

Gísli, Arent og Júlíus leggja til eftirfarandi breytingatillögu. 

Eru samþykkir. 

 

Gunnar: Fundina hjá þessu ráði – vil endilega að fundirnir séu aðgengilegir sem fjarfundir. 

Arent: Fundargerðirnar aðgengilegar.  

 

Sóley Anna: hver er pælingin með lagabreytinganefnd 

Gísli: Japp Queen 

Arent útskýrir. 

 

Atkvæðagreiðsla um tillöguna 

16 samþykk. 

 

Sóley Anna situr hjá 

 

Tillöguberi Eiki flytur tillöguna 

 

Kristín: Vildum breyta einu – mögulega taka fimmtudaginn út vegna 

Sóley Anna: Pælir í fjármálunum. 

 

Eiki: lengja opnunartíma. Klukkutíma meiri sala. 

 



 
Ármann: ákall fráa s´tudentum? 

Eiki: Já algjörlega. Mögulega bergmálshellir vegna náms . 

Júlíus: galdurinn við þessa tillögu er sá að fólk getur farið fyrr.  

 

Kristín fer fram á eftirfarandi breytingartillögu. 

Mælendaskrá opin. 

 

Röskva með 

1 birkir 

Guðlaug eiki alda ju´líus tinna gunnar gunnar anna Jóhann. 

 

Atkvæðagreiðsla.  

11 samþykkt vaka + kristín og patryk 

6 ísleifur mathis sóley ester Guðlaug. 

 

Atkvæðagreiðsla um að færa til dagskrárliði. 

 

Anna sóley flytur fyrst. 

 

Tillöguberi flytur tillöguna.  

 

Arent: Í júní á að ksipta þeim út 

Íseifur: er hugmyndin sú að vera með þau lokuð hver er hugmyndin með það? 

Anna: Það á eftir að koma í ljós. Fyrst komum við  

Júlíus: Halda orki rignir ekki á þig – og það er hitalampi. 

Ármann: er búið að samþykkja þetta í borgarstjórn.  

Arent: Ekki alveg með þetta á hreinu. Það var eitthvað samþykkt 

Ármann: er hægt að gera eitthvað í þessu.  

Arent: Ikea dæmi.  

Mathias: Leggja til að opna fyrir mælendaskrá.  

Júlíus: loka þessum umræðum – endastöðin. Svigrúm fyrir útfærslu fyrir framkvæmdinni.  

Björgvin: ein pælingu takmörkuð strætóskýli. Eru einhver strætóskýli upphituð? 

Arent:  

 

Atkvæðagreiðsla  

 

Einróma samþykkt með 16 atkvæðum. 

 

Júlíus Viggó tillöguberi flytur tillöguna. 

Íþyngjandi rekstrarkröfur. Hvað meinar þú? 

Samtal við framkv FS að þá eru kröfur sem hafa komið frá Stúdentaráði í þyngjandi. Myndi 

hjálap henni að loka gatinu af rekstrinum. Gatið er að mestu leyti komið vegna minni 

umferðar á háskólasvæðið. Þegar að þessi staða blasir við þá þarf að stíga fast til jarðar og 

reyna að bjarga því sem er hægt. Að við föllum frá kröfum sem gætu verið að. 



 
 

Guðni: Áhugavert að þú nefnir sölu. Geri ráð fyrir tillöguna. Íþyngjandi. Ég átti líka samtal við 

FS. Ég skil ekki af hverju það er verið að taka þetta fyrir, þar sem þetta rýkur úr hillunum. 

Hallin væri ekki þaðan – og það var í rauninni mikil eftirspurn eftir þessu. Það eru mörg 

stúdenta. Mér finnst varhugvert að þjónusta þau minna til að rétta úr halanum. Þú ert að 

skerða aðgengi annars hóp til að það séu ódýrari vörur.  

 

Það er galdurinn við þessa tillögu. Ef eitthvað er ekki íþnygjjandi eftir rekstruinn, þá mun 

ekkert breytast. Þá er bara gert það sem er best fyrir Hámu. Stúdentaráð er ekki best til þess 

fallið að vera með ákvörðunarrétt fyrir Hámu. Rekstrarmanneskjan mun seljast það sem 

selst. Það er ekki veirð að tala fyrir því draga úr grænkeraúrvlai 

 

Ester – ög öll onnur markmið. Hvað áttu við með því? Átttu við markmið í umhv 

Júlíus – ef að umhverfismarkmið … já ef það er að valda þessu – við verðum að endurhugsa 

þetta. 

Kristín: Hvað meinar þú með þetta greiðslukerfi. Á að taka upp rapyd aftur? 

Júlíus: Ekki endilega – ég sé persónulega sé ekki ástæðu.Rapyd 

Guðni: Ég er aðeins að spá af hverju eirberg var lokað? Rekstrarformið er að stærri útibúin 

haldi upp þeim minni. Mér skilst að í Eirbergi var heitur. Mögulega er þetta bara 

rekstrarmódelið.  

Júlíus: rétt sem þú segir með útibúin og séu. Varhugavert að stjórnarmenn Stúdentaráðs hafi 

greinilega séð það fyrir að það var sala í samkeppni við Lansann. Skrýtið að það var heitur 

matur rekinn í þessu tpai. Það er ástæðan fyrir því að það á að loka þessari Hámu. Sérstakt 

apparat sem á að veitaþ jónustu án þess að lúta fullkkomanlega að makrðaöflum og ´seg sé 

sem tilgang henna. Finn ákall að þau vilja ekki sjá Hámu í Eirbergi fara. Mér finnst að ShÍ eigi 

að fylgja eftir þeim vilja. Það eru margar aðrar leiðir í boði til þess að bæta reksturinn. Getum 

við ekki alveg eins verið. Eina stóra ´Hamu og krambúðina. 

 

Sóley Anna Bókun: (bætt við 27. ágúst 2024 af Daníel Hjörvari Guðmundssyni) 

 

„Ég spyr þig, í ljósi þess að þegar Stúdentaráð kaus um tillögu um að senda út 

samstöðuyfirlýsingu með Palestínu hafir þú setið hjá og þannig tekið afstöðu: Fyndist þér 

siðferðislega réttlætanlegt að styðja fjárhagslega við ísraelskt fyrirtæki, sem sagt fyrirtæki frá 

þjóð sem er að fremja þjóðarmorð? Ég vil bóka svar, bara já eða nei. Sé svarið hvorugt er 

afstaðan skýr.“ 

 

 

Finnst þér, í ljósi þess að .., finnst þér.  

 

Júlíus Viggó: sat hjá í þessari tilteknu kosningu það er okkar stefna í Vöku að við séum ekki 

að taka afstöðu til alþjóðamála. 

 

Sóley Anna: Finnst ykkur það í lagi að styðja Ísrael.  

Jessý Rún mætt 



 
Mathias: Þau eru með breytt vöruúrval. Það er tekjutap. Er ekki nein skýr stefna í úrvalinu.  

Júlíus: Samtöl FS – mismunandi skilningur. Núverandi staða reksturins sé sú hagstæðasta – 

þá breytist ekkert. Þetta afmarkar það að Stúdentaráð. 

Mathias: Þetta er Félagsstofnun Stúdenta, við þurfum að pæla í öðrum sjónarmiðum. Það 

eru önnur sjónarmið, ekki bara reikningsblað. Snýst líka um samfélagslega kostnaðinn eins 

og við lærum í hagfræðinni. 

Júlíus: Staðreyndin er sú að það er verið að loka stöðum. Ef það þýðir að. Fell við því 

Mathias: Þú talar um erfiða rekstrarstöðu vegna mætingar. Það eru breytan. 

Arent: 40m í mínu ársreikningurinn 

Ármann breytingartillögu. 

 

Júlíus: sértillaga frekar en henda þessu í þessa tillögu. 

Ármann: Tel þetta ekki vera efni í sértillögu. Mér finnst þetta ekki breyta þessu svo verulega.  

 

Kosið um breytingatillöguna.  

samþykk 7 

mótfallinn 9 

 

 

Mathias fer fram á svohljóðandi bókun: (bætt við 27. ágúst 2024 af Daníel Hjörvari 

Guðmundssyni) 

 

Röskva stendur með sniðgöngu á ísraelskum fyrirtækjum, er á móti útboði á rekstri Hámu 

sem er til þess til þess fallið að draga verulega úr gæðum þjónustu við stúdenta til lengri 

tíma. Hún hvetur til þess að úrval í Hámu sé eins fjölbreytt og þarf til að aðgengi nemenda 

með mismunandi mataræði að hollum og ódýrum mat sé tryggt. Jafnframt telur Röskva 

mikilvægt að Háma leggi áherslu á umhverfisvænan rekstur og matarúrval, annað sé skref 

langt aftur í fortíðina. Röskva telur þetta alvarlega afturför í hagsmunabaráttu stúdenta. 

 

 

Júlíus: Þessi Rapyd vinkill er eitthvað sem við höfum pælt.  

 

9 samþykk 

7 móti  

 

Arent fer. 

Jessý fer yfir umsóknina.  

 

Ármann spyr um varafulltrúa – aðalfulltrúa. 

Arent útskýrir. 

 

Sigurbjörg telur atkvæðin. 

 



 
Niðurstaða kosninga er sú að Arent Orri hlaut 11 atkvæði og Janus  

 

Önnur mál 

 

 

 


